

ร้องเฉลยคำตอบสอบผู้บริหาร/ร้อง ผอ.ร.ร.ช้องใจ! ผลสอบรอง ผอ.- ผอ.ตั้งข้อสังเกตเฉลยผิด

นำเสนอเมื่อ : 1 เม.ย. 2558

ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการแสวงหาโรงเรียนการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ซึ่งสอบไปเมื่อวันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2558 และประกาศผลสอบ 28 กุมภาพันธ์ วามหาวิทยาลัยผู้ออกข้อสอบ เฉลยคำตอบผิดพลาดทำให้ครูและผู้บริหารเสียสิทธิ์ ตนจึงมอบให้นายสมยศ ศิริบรรณ ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ทำหนังสือสอบถามขอเท็จจริงจากมหาวิทยาลัยผู้ออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบ ซึ่งมหาวิทยาลัยตรวจสอบข้อมูลอยู่ และทราบว่าผู้เข้าสอบคนดังกล่าวได้ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อขอดูกระดาษคำตอบและทางมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดใหญ่แล้ว สอนรายละเอียดทั้งหมด สพฐ.รวมมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) นบุรีรัมย์ เขต 3 กล่าวว่า ผู้โรงเรียนกรณีดังกล่าวคือ ส.ต.ท.นพพร พุทธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังกัดกษณออนุสรณ์) โดยที่ผ่านมา ส.ต.ท.นพพร ได้ทำหนังสือขอดูคะแนนสอบ ซึ่งเขตพื้นที่ก็ได้ดำเนินการให้ดูคะแนนสอบแล้ว และพบว่า ส.ต.ท.นพพร สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ตามที่ สพฐ.กำหนด จึงไม่ได้รับการขึ้นบัญชี โดยขาดอีก 0.5 คะแนน ซึ่ง ส.ต.ท.นพพร ได้ขอให้เขตพื้นที่พิเศษให้คะแนนผ่านเกณฑ์ แต่ทางเขตพื้นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ส.ต.ท.นพพร จึงตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการเฉลยคำตอบผิด จึงขอตรวจสอบข้อสอบและกระดาษคำตอบ สอนผลจะออกมาอย่างไรนั้นตนไม่ทราบ

ที่มา: หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

ร้อง ผอ.ร.ร.ช้องใจ! ผลสอบรอง ผอ.- ผอ.ตั้งข้อสังเกตเฉลยผิด

ร้อง ผอ.ร.ร. ช้องใจ! ผลสอบรอง ผอ.- ผอ.สถานศึกษา ขอมหา'ลัยขอดูข้อสอบและเฉลย
เจ้าตัวตั้งข้อสังเกตเฉลยผิด ผอ.เขตบุรีรัมย์ เขต 3 ระบุเจ้าตัวขาดอีก 0.5 คะแนน จึงได้ 60%
ผ่านตามเกณฑ์ทำให้ไม่ได้รับการขึ้นบัญชี

วันนี้ (31 มี.ค.) นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ทราบว่ามีการแสวงหา ร้องเรียน การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

และผู้ดำเนินการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สอบไปเมื่อวันที่ 14 - 15 กุมภาพันธ์ และประกาศผลสอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ว่า มหาวิทยาลัยผู้ออกข้อสอบ เฉลยคำตอบผิดพลาด ทำให้ครูและผู้บริหารที่เขาสอบเสียสิทธิ์ ดังนั้น ตนจึงได้มอบหมายให้ นายสมยศ ศิริบรรณ ผู้ดำเนินการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ (สพร.) ทำหนังสือสอบถามไปยังมหาวิทยาลัยผู้ออกข้อสอบและเฉลยข้อสอบว่า ตามที่มีขอมูลออกมานั้นขอเท็จจริงเป็นอย่างไร เทาที่ทราบขณะนี้มหาวิทยาลัยดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลอยู่ และทราบว่าผู้เขาสอบคนดังกล่าวยังได้ทำหนังสือไปยังมหาวิทยาลัย เพื่อขอดูกระดาษคำตอบและทางมหาวิทยาลัยก็ได้เปิดใหญ่แล้ว สอนรายละเอียดทั้งหมด สพฐ.ต้องรอรายละเอียดจากทางมหาวิทยาลัยอีกครั้ง

ด้าน นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้ดำเนินการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) บุรีรัมย์ เขต 3 กล่าวว่า ผู้ร้องเรียนกรณีดังกล่าวคือ ส.ต.ท.นพกร พุทธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังกัดกฤษฎีกา) โดยที่ผ่านมา ส.ต.ท.นพกร ได้ทำหนังสือขอลดคะแนนสอบ ซึ่งเขตพื้นที่ฯก็ได้ดำเนินการให้ดูคะแนนสอบแล้ว และพบว่า ส.ต.ท.นพกร สอบไม่ผ่านเกณฑ์ 60% ตามที่ สพฐ. กำหนด จึงไม่ได้รับการขึ้นบัญชี โดยขาดอีก 0.5 คะแนน ซึ่ง ส.ต.ท.นพกร ได้ขอให้ทางเขตพื้นที่ฯ บัดเศษให้คะแนนผ่านเกณฑ์ แต่ทางเขตพื้นที่ฯไม่สามารถดำเนินการได้ ซึ่ง ส.ต.ท.นพกร ตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีการเฉลยคำตอบผิด จึงขอตรวจสอบข้อสอบและกระดาษคำตอบไปยังมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการออกข้อสอบ และตรวจกระดาษคำตอบ สอนผลจะออกมาอย่างไรนั้นตนไม่ทราบ

ที่มา [ASTVผู้จัดการออนไลน์](#) 31 มีนาคม 2558